

## รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

รอบระยะเวลา (มกราคม – เมษายน 2552)

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
๑	<p>๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>๑.๑ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค</p> <p>๑.๑.๒ จัดให้มีสำนักบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กำหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p>	-	-	<p>บสย. กำหนดมาตรการค้ำประกันสินเชื่อแบบผ่อนปรนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยคิดค่าธรรมเนียมปีแรกในอัตราร้อยละ 0.5 ของวงเงินค้ำประกัน ปีที่สองในอัตราร้อยละ 1.0 ของวงเงินค้ำประกัน ปีที่สามเป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมอัตราปกติร้อยละ 1.75 ต่อปี</p> <p>กำหนดวงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาทต่อราย ใช้กับคำขอค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ได้รับในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 มีจำนวน 120 ราย จำนวนเงิน 130.95 ล้านบาท</p>	บสย.

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
	<p>๑.๑.๕ ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและการสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และฟื้นฟูทรัพยากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะเดือดร้อนของประชาชนและธุรกิจได้</p>	<p>วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552</p>	<p>คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ(รศท.) ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และเห็นชอบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้</p> <p>1. มาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ</p> <p>สาระสำคัญ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมาตรการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีเป้าหมายการขยายวงเงินในการค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs ได้เพิ่มขึ้นในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท</p>	<p>บสย. ร่วมกับธนาคารพาณิชย์จำนวน 16 แห่ง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 และต่อมาได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า และ ธ.อิสลาม ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาทางการเงินและเสริมสภาพคล่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล</p> <p>สำหรับผลการดำเนินงานเริ่มมีการอนุมัติค้ำประกันเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2552 จำนวน 22 ราย วงเงิน 80.15 ล้านบาท โดยธนาคารที่เริ่มส่งใบคำขอค้ำประกันมายัง บสย. และมียอดอนุมัติค้ำประกันเกิดขึ้น ได้แก่ ธ.กรุงเทพ จำนวน 16 ราย / วงเงิน 49.65 ล้านบาท , ธ.กรุงไทย จำนวน 4 ราย / วงเงิน 23.50 ล้านบาท และ ธ.ไทยพาณิชย์ จำนวน 2 ราย / วงเงิน 7.0 ล้านบาท</p>	<p>บสย.</p>

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
	<p>๑.๑.๖ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่แล้ว เพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>	<p>วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552</p>	<p>2. โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอมาตรการฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามวันดังกล่าว และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการที่เสนอ</p>	<p>ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติให้ปรับเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ” และปรับเปลี่ยนหลักการด้านหลักประกันในการขอสินเชื่อโดยมีมติให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อสามารถเลือกใช้หลักประกันตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือหลายแนวทางร่วมกันได้ ดังนี้</p> <p>(1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด เครื่องจักร อุปกรณ์ การรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ของที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์</p> <p>(2) บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล</p>	<p>บสย.</p>

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
				<p>(3) การค้ำประกันไขว้ (Cross Guarantee) (หมายความว่าผู้ขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปต้องยื่นขอสินเชื่อพร้อมกันและค้ำประกันให้กันและกัน)</p> <p>(4) ใช้หนังสือค้ำประกันของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้หลักประกันตามแนวทางที่ 1-3 ได้</p>	บสย.